



THÔNG CÁO BÁO CHÍ

ĐỀ CÔNG BỐ NGAY LẬP TỨC: Ngày 24 tháng 5 năm 2022

NGƯỜI LIÊN LẠC: Erin DeMerritt, 415-517-4147

Chương Trình Phúc Lợi Cho Người Đi Tới Chỗ Làm giúp các nhân viên trong Vùng Vịnh có được cách tốt hơn để đi làm

SAN FRANCISCO – Trong bối cảnh các nhân viên trên toàn Vùng Vịnh đang chuẩn bị quay trở lại nơi làm việc, Cơ Quan Quản Lý Phẩm Chất Không Khí Vùng Vịnh và Ủy Ban Giao Thông Đô Thị khuyến khích các doanh nghiệp xem xét đăng ký tham gia Chương Trình Phúc Lợi Cho Người Đi Tới Chỗ Làm cũng như cập nhật các lựa chọn mới về cách đi tới chỗ làm.



Tại Vùng Vịnh, các công ty có từ 50 nhân viên toàn thời gian trở lên bắt buộc phải đăng ký, cung cấp và nâng cao mức phúc lợi cho nhân viên đi tới chỗ làm.

Veronica Eady, phó giám đốc điều hành cấp cao quản lý chính sách và bình đẳng tại Địa Hạt Không Khí cho biết “Những người làm việc từ xa đã nhận ra giá trị về thời gian và năng suất đã bị mất trước kia khi tự lái xe đi làm. Các lựa chọn về cách đi làm linh hoạt có thể giúp hãng sở thu hút và giữ chân những nhân viên có giá trị, cải thiện sức khỏe và năng suất của nhân viên, cũng như giảm căng thẳng, mật độ giao thông và tình trạng ô nhiễm không khí”.

Hãng sở có thể xem xét đăng ký tham gia chương trình phúc lợi cho người đi tới chỗ làm và cập nhật các lựa chọn về cách đi tới chỗ làm của công ty nếu có thay đổi, như thêm lựa chọn làm việc từ xa, đi chung xe hoặc các lựa chọn khác về cách đi tới chỗ làm.

Hãng sở tham gia Chương Trình Phúc Lợi Cho Người Đi Tới Chỗ Làm phải đưa ra một trong các lựa chọn sau:

- **Phúc lợi trước thuế:** Không tính chi phí phương tiện công cộng hay đi chung xe vào thu nhập chịu thuế của nhân viên
- **Trợ cấp từ hãng sở:** Cung cấp trợ cấp để giảm thiểu hoặc trang trải chi phí phương tiện công cộng hoặc đi chung xe hàng tháng
- **Phương tiện công cộng do hãng sở cung cấp:** Cung cấp dịch vụ đưa đón miễn phí hoặc chi phí thấp cho nhân viên, như dịch vụ đưa đón bằng xe buýt, xe đưa rước hoặc đi chung xe
- **Phúc lợi thay thế:** Cung cấp phúc lợi cho người đi tới chỗ làm như một cách hiệu quả để làm giảm các chuyến đi bằng phương tiện cá nhân như một trong ba lựa chọn trên
- **Làm việc từ xa:** Chính sách toàn công ty cho phép làm việc từ xa, một hoặc nhiều ngày trong tuần cho những nhân viên có thể làm việc từ xa

Giao thông là nguồn gây ô nhiễm không khí và phát thải khí nhà kính lớn nhất tại Vùng Vịnh. Sử dụng phương tiện công cộng, đi chung xe, đi xe đạp, đi bộ và làm việc từ xa là các lựa chọn bền vững mà các hãng sở trong Vùng Vịnh có thể tích cực quảng bá cho nhân viên của mình.

Chương trình *Flex Your Commute* của Địa Hạt Không Khí nhắn tin và gửi đường link cung cấp thông tin để hướng nhân viên tới cách đi tới chỗ làm một cách bền vững. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng người lao động sẽ sẵn sàng thay đổi cách đi tới chỗ làm hơn khi được hãng sở tích cực khuyến khích. Chương Trình Phúc Lợi Cho Người Đi Tới Chỗ Làm và Chương Trình Flex Your Commute khuyến khích các lựa chọn về cách đi tới chỗ làm bền vững, không căng thẳng trong bối cảnh các nhân viên trong Vùng Vịnh đang quay trở lại nơi làm việc. Hãy tìm hiểu thêm thông tin tại www.baaqmd.gov/flexyourcommute.

Ủy Ban Giao Thông Đô Thị là cơ quan lập kế hoạch, quản lý tài chính và điều phối hoạt động giao thông trong Vùng Vịnh.

[Cơ Quan Quản Lý Phẩm Chất Không Khí Vùng Vịnh](#) là cơ quan khu vực, chịu trách nhiệm bảo vệ chất lượng không khí trong Vùng Vịnh gồm chín quận. Kết nối với Địa Hạt Không Khí qua [Twitter](#), [Facebook](#) và [YouTube](#).

#

Air District Communications Office
375 Beale Street, Suite 600, San Francisco, CA 94105 - (415) 749-4900
[Trang Chủ của Địa Hạt Không Khí](#) | [Thông Cáo Báo Chí](#)